

BÁNH TRƯỜNG SINH

(Ga 6,24-35.41-51)



Tải về PDF

Lm. Bùi Ninh



DK- Trên dậm đường xa (trên dậm đường xa), hãy đến bên Ta là



bánh trường sinh. Ai đến với Ta không bao giờ phải đói (không đói bao giờ).



Trên hành trình xa (trên hành trình xa), hãy đến bên Ta là nước trường



sinh. Ai tin vào Ta không hề khát bao giờ (không khát bao giờ).



1- Nơi hoang địa kia khi chiều đang buông xuống dần, Chúa chạnh lòng

2- "Anh em tìm Ta không phải do thấy dấu lạ, nhưng vì được

3- "Trong sa mạc xưa muôn người ăn bánh bởi trời, không phải Mô-

4- "Không ai gặp Ta hay là đi theo bước đường, không nhờ lòng



thương dân từ muôn phương đói ăn. Chúa ban ơn lạ nuôi

ăn dư đầy của nuôi xác thân. Gắng công lao động không

-sê ban mời dân ăn bánh no. Chính Cha cho họ mưa

thương ân tình Cha Ta kéo lôi. Chính Cha nguồn cội sai



đoàn dân no bánh cá, khiến dân kinh ngạc xưa rầy chưa ai từng thấy.

vì của ăn hư nát, hãy lo làm việc nhưng vì thần lương trường sinh".

bột Man-na xưa đó, bánh Cha an bài đem lại cho dân sự sống".

truyền cho Ta cứu rỗi, những ai nghe lời sống lại khi quang lâm tới".



Tải về PDF

(Hoặc dùng ĐK sau)

Vừa phải

G D G Bm

ĐK- Trên dặm đường xa hãy đến (ở) bên Ta là

Trên dặm đường xa muôn dân hãy đến (ở) bên Ta là

D G D Am E7 Am D7 G D G

bánh trường sinh. Ai đến với Ta không bao giờ phải đói (không đói bao

bánh trường sinh. Ai đến với Ta không bao giờ phải đói (không đói bao

Em G D G C

giờ). Trên hành trình xa hãy đến (ở) bên Ta là

giờ). Trên hành trình xa muôn dân hãy đến (ở) bên Ta là

G D D7 G Am D7 G D G G7 C G

nước trường sinh. Ai tin vào Ta không hề khát bao giờ (không khát bao giờ).

nước trường sinh. Ai tin vào Ta không hề khát bao giờ không khát (bao giờ).

Sheet Bánh Trường Sinh (ga. 6), file .PDF

"Mình Máu Thánh. - Chúa Nhật 18B Thường Niên - Chúa Nhật 19B Thường Niên."

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Bánh Trường Sinh (ga. 6) của tác giả Bùi Ninh đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Bánh Trường Sinh (ga. 6)
- Tác giả: Bùi Ninh
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/7847-banh-truong-sinh-ga-6>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com